



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2552 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"จรินทร์" ดันปล่อยกู้ กยศ. เพิ่มหมื่นล้าน

ขยายสัดส่วนสายอาชีพ 50% จูงใจเรียน "ม.ปลาย-ป.ตรี" ไม่ได้กู้ปีแรกมีสิทธิด้วย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูง 5 องค์กรบริหารหลักของ ศธ.ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แล้ว โดยจะเน้นเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษายากจนได้มีโอกาสกู้ยืมเป็นลำดับแรก ซึ่งจะใช้เพดานรายได้ครอบครัวของผู้มีสิทธิกู้ยืมต่อปีไม่เกิน 2 แสนบาท เช่นเดิม แต่จะมีการเพิ่มเพดานรายได้ให้หลังจากนักเรียน นักศึกษายากจนได้ใช้สิทธิกู้ยืมกันหมดแล้ว และยังมีเงินกู้ยืมเหลืออยู่ก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่ครอบครัวมีรายได้เกิน 2 แสนบาทขึ้นไป ได้ใช้สิทธิกู้ยืมได้ โดยเบื้องต้นจะกำหนดเป็น 3 ชั้น เช่น รายได้ไม่เกิน 2.5 แสนบาท ไม่เกิน 3 แสนบาท โดยตนได้มอบให้คณะทำงานที่ประกอบด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน (กพฐ.) และทางกองทุน กยศ. ไปประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดเพดานรายได้ครอบครัวดังกล่าว

รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้นำกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และ กยศ.มารวมเป็นกองทุนเดียวกัน และบริหารโดยหลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมด จะไม่มีการแยกออกไปอีก ยกเว้นกรณีนักศึกษาที่ได้กู้เงิน กรอ.อยู่ก่อนแล้วก็ยังคงได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์เดิมต่อไปจนกว่าจะเรียนจบ เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิแต่สำหรับผู้ที่จะกู้ใหม่คงต้องใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ เน้นให้เด็กยากจนได้กู้ยืมก่อน และจะเน้นให้กู้เรียนสายอาชีพในสาขาวิชาที่ขาดแคลนประมาณ 150 สาขาวิชา โดยจะเพิ่มสัดส่วนการปล่อยกู้ระหว่างสายสามัญและสายอาชีพจากเดิม 60:40 เพิ่มเป็นสัดส่วน 50:50 และตนยังได้มอบหมายให้คณะทำงานไปพิจารณาแนวทางเพื่อจูงใจให้นักเรียน นักศึกษามาเรียนสายอาชีพกันมากขึ้น เพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่กำหนดไว้หรือใกล้เคียง ซึ่งจะมีการกำหนดกระบวนการแนะแนวการเรียนขึ้นมาเพื่อจูงใจ โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไปดูแลในส่วนความรับผิดชอบของตนเอง

"ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้รับสิทธิกู้เงินตอนเรียนชั้นปีที่ 1 สามารถได้สิทธิขอกู้ใหม่ในชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 หรือปีที่ 4 เช่นเดียวกับนักเรียนชั้นม.ปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไม่ได้สิทธิกู้ในช่วงเรียนปีแรกก็สามารถใช้สิทธิกู้ได้เช่นกัน เช่น กู้ตอนอยู่ชั้น ม.5 หรือ ม.6 เป็นต้น" นายจรินทร์กล่าว และว่า สำหรับวงเงินให้กู้ยืมในภาพรวมได้พิจารณาตัวเลขแล้วพบว่าในปีงบประมาณ 2552 กยศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท และ กยศ.มีเงินกองทุนเหลืออยู่อีก 2.2 หมื่นล้านบาท เมื่อรวมกันแล้วจะมีเงินทั้งหมดประมาณ 5 หมื่นล้านบาท แต่เมื่อหักค่าใช้จ่ายเงินเดือนและงบบริหารกองทุนอีกประมาณ 1 พันล้านบาท จะทำให้กองทุนมีเงินทั้งหมดประมาณ 4.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งตนคิดว่าควรจะขยายวงเงินกู้ยืมในภาพรวมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้กู้ยืมกันมากขึ้น เช่น เป็นไปได้หรือไม่ที่จะปล่อยกู้เพิ่มเติมอีก 1 หมื่นล้านบาท จากเดิมที่ปล่อยกู้ในปีการศึกษา 2551 เพียง 2.6 หมื่นล้านบาท โดยตนได้มอบให้คณะทำงานไปพิจารณาตรงส่วนนี้ด้วยแล้ว และให้นำกลับมาเสนออีกครั้งหนึ่ง ส่วนเรื่องการออกกฎหมายยุบรวม 2 กองทุนนั้น ตนคิดว่าการบริหารจัดการภายในสามารถทำได้ทันทีเมื่อตกลงหลักการได้แล้ว ส่วนเรื่องกฎหมายเป็นกรณีภายหลัง ดังนั้น คิดว่าเรื่องเหล่านี้จะดำเนินการได้ทันภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 นี้